



จดหมายข่าว

NEWSLETTER

กิจกรรมอบรมกฏหมายสำหรับครู และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพครู

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพรู กิจกรรมกฎหมายสำหรับครู และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพครู (รหัส 64) ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และอาจารย์วรรณธิกา อุนารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพ ควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครุมีอาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี เพื่อให้ นักศึกษาทราบถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายฉัตรชัย ไชยมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิต ตั้งดวงามเสริมความเป็นครู

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2567 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพรู กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ณ สำนักสงฆ์อรัญญิเวก ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมจริยธรรม การปฏิบัติธรรม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดจัดอบรมการทำสมาธิในชีวิตประจำวันให้แก่นักศึกษา ให้ทราบประโยชน์ของการทำสมาธิ หลักสูตรชินนสาสมาธิ และเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถนำสิ่งที่รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากพระอาจารย์ปรีชาสุทธจิตโต และวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 123 นครพนม และศิษย์เก่าครูสมาธิ รุ่น 45

ภาพ/ข่าว : งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



การจัดประสาทผึ้งโบราณ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทย

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมอบรม “การจัดประสาทผึ้งโบราณและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทย” ในรายวิชาสังคมศึกษาสำหรับครูประถม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินกรณ์ แคนไสย และอาจารย์อนุชา ประชานอก ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษา และนำนักศึกษาเข้าศึกษาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ณ วัดจำนวน 5 วัด ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง พร้อมทั้งร่วมถวายประสาทผึ้งโบราณและปัจจัยแก่วัดมหาธาตุด้วย

ภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุดตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และอาจารย์ ดร.ศิริธร สุตตานนท์ อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

